

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ: TRI/UTLGB52009

ชื่อโครงการ: ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

ชื่อนักวิจัย: นายทศพล เชื้อนเชียงสา, นายปฐมชัย อนันตรักษ์, นางสาวอาทิตย์ยา บัวผัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

E-mail Address: thotsapon-tok@hotmail.com , supika_s@hotmail.com

ระยะเวลาโครงการ: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิภาค
ที่อาศัย ที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงใหม่และ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แบบนันทนาการและแบบสาระความรู้ เส้นทาง
เมืองเวียงเก่าเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยว, ความต้องการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มี
ความสำคัญต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงใหม่

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอ
เชียงใหม่ จำนวน 410 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้
การทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดนี้ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณสถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิจัย พบว่า

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 -29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เท่ากับ 5,001 – 10,000 บาท และมีภูมิภาคที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ

2. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงแสน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย แบบเน้นทนาการและแบบสาระความรู้

2.1 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แบบเน้นทนาการด้านการจัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองเส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงแสน, การจัดแสดงแสงเสียง เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงแสน, การจัดแสดงการละเล่นเส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงแสน การจัดกิจกรรมนั่งเกวียนชม เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงแสน การจัดกิจกรรมร่วมกับเมืองเวียงเก่าเชียงแสนตามประเพณี ประจำปี การจัดกิจกรรมไหว้พระ 8 วัด เมืองเวียงเก่าเชียงแสน นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากกับ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แบบเน้นทนาการและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับ รูปแบบการท่องเที่ยว แบบเน้นทนาการในรูปแบบกิจกรรม การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง เวียงเก่าเชียงแสน ได้แก่ การแสดงพิธีกรรมพื้นเมือง การพ่อน้ำพื้นเมือง การแสดงดนตรีพื้นเมือง จากวง สล้อ ซอ ซึง

2.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แบบสาระความรู้ ด้านการจัด นิทรรศการ, การจัดวิทยากรบรรยาย, การจัดเอกสารใบความรู้สำหรับนักท่องเที่ยว, การถ่ายทอด ความรู้โดยผ่านการบอกเล่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงเก่าเชียงแสน นักท่องเที่ยวเห็นด้วยมากกับ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ แบบสาระความรู้และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ กับรูปแบบการท่องเที่ยวแบบสาระความรู้ในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านการบอกเล่าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงเก่าเชียงแสน ได้แก่ เครื่องจักรสาน การทำมาหากินแบบพื้นเมือง การรักษา โรคแบบพื้นเมือง การทำเครื่องดนตรีแบบพื้นเมือง

2.3 ปัจจัยสนับสนุนต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เส้นทางเมืองเวียงเก่าเชียงแสน นักท่องเที่ยวชาวไทยเห็นว่าปัจจัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก, ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสำคัญต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เส้นทาง เมืองเวียงเก่าเชียงแสน